

Số: 567 -BC/TĐ

BÁO CÁO
Việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật
đối với Thanh niên tình nguyện giai đoạn 2009 - 2011

I/ Công tác triển khai:

Thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành TW Đảng ngày 12/3/2003 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Luật Thanh niên ban hành ngày 29/11/2005; Quyết định số: 70/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/4/2003 về “Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010”. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cụ thể hoá triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Thông qua nhiều loại hình tuyên truyền học tập giúp cho đoàn viên, thanh niên nắm rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động phong trào Đoàn của thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng Công tác thanh niên cấp tỉnh và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên Bến Tre giai đoạn 2000 - 2010, tổng kết và triển khai kế hoạch giai đoạn 2010 - 2020.

II/ Kết quả thực hiện:

1. Việc dạy nghề và giới thiệu việc làm và mô hình phát triển kinh tế:

Điểm nổi bật là việc thanh niên tham gia thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 2020, Đề án 103 của Trung ương Đoàn về hỗ trợ cho thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015. Các mô hình kinh tế trang trại trẻ, tổ hợp tác thanh niên, mô hình đoàn viên - thanh niên tiết kiệm tích lũy, góp vốn, ngày công lao động, để giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo được nhân rộng có trên 7.500 đoàn viên thanh niên nhận được sự giúp đỡ với số tiền 5,1 tỷ đồng và hàng năm có 45 lượt đoàn viên - thanh niên được vay vốn từ nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với trên 7,5 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến cuối năm 2011 là 46.112 tỷ đồng.

Các hoạt động phối hợp dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cũng được Đoàn các cấp chú trọng và triển khai thực hiện tốt, trong 03 năm qua đã tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm 63.713 TN, dạy nghề 10.828 TN, trong đó có 1.469 thanh niên là bộ đội, công an xuất ngũ.

2. Các mô hình, đội thanh niên tình nguyện tiêu biểu trong tỉnh:

Phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Bến Tre đã trở nên rộng khắp trong đoàn viên - thanh niên, trong đó Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh trong những năm qua là hoạt động cao điểm của phong trào thanh niên tình nguyện, tạo điều kiện để đoàn viên - thanh niên học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, mong muốn được cống hiến sức trẻ của mình trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Toàn tỉnh hiện có 164 đội thanh niên xung kích với 1.580 thành viên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phát huy tốt hiệu quả trong việc tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, được xã hội đồng thuận và đánh giá cao. Trong 03 năm qua, Đội thanh niên xung kích đã tham gia tuyên truyền 897 cuộc cho 3.287 người; hiện tại đội hoạt động chỉ được hỗ trợ chi phí xăng xe, một phần kinh phí bồi dưỡng mỗi đợt ra quân trích từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông, ngoài ra chưa được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi khác.

Mô hình CLB thầy thuốc trẻ hàng năm phối hợp khám bệnh, tặng quà cho trên 5.300 người với số tiền trên 2 tỷ đồng, hoạt động trên tinh thần tình nguyện chưa có chính sách hỗ trợ.

Đội thanh niên tình nguyện hiến 5.539 đơn vị máu, tham gia trên tinh thần tình nguyện, được hỗ trợ chế độ bồi dưỡng theo qui định.

Hiện có 164 Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường (ra quân vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần): ra quân tuyên truyền, tập huấn cho 153.108 người, hoạt động trên tinh thần tình nguyện, chưa có chế độ chính sách ưu đãi.

Hiện có 190 Đội tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội: ra quân tuyên truyền về các nội dung phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS cho 1.580 người, hoạt động với tinh thần tình nguyện, chưa có chế độ chính sách ưu đãi.

Phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng quân đội đã trở thành nét đẹp của đoàn viên - thanh niên. Thông qua công tác phối hợp tuyển quân và Hội trại tuổi trẻ anh hùng bảo vệ tổ quốc được tổ chức hàng năm, bình quân mỗi năm số thanh niên tình nguyện xây dựng quân đội đều tăng, cụ thể:

Thanh niên tình nguyện xây dựng quân đội: 6.110 TN; DQTV: 6.078 TN

III/ Nhận xét, đánh giá:

1. Mặt được:

Công tác thanh niên tiếp tục nhận được sự quan tâm các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp. Việc cụ thể hóa thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ được triển khai đồng bộ, hiện nay đã thành lập Phòng công tác thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ, các Phòng Nội vụ huyện, thành phố đều có cán bộ phụ trách tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện Luật thanh niên và chiến lược công tác thanh niên.

Trung ương Đoàn, Hội có nhiều chủ trương phù hợp, khơi dậy tinh thần tình nguyện, xung kích của thanh niên được thanh niên hưởng ứng tích cực, hàng năm chọn tháng 03 là "Tháng Thanh niên", tổ chức phát động "Phong trào Thanh niên

52

tình nguyện" mà cao điểm là Chiến dịch Mùa hè xanh, chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè, đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân.

2. Hạn chế:

Cấp huyện, cơ sở một số nơi chưa có kế hoạch hỗ trợ kinh phí hoạt động cụ thể cho từng đội hình tình nguyện, thiếu kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc tạo điều kiện về chính sách cho thanh niên.

Lực lượng tình nguyện ở cơ sở còn ít so với số thanh niên có mặt tại địa phương, chỉ tập trung vào các hoạt động cao điểm như phong trào Mùa hè xanh, tháng thanh niên.

Chế độ chính sách đối với thanh niên tình nguyện không có do nguồn kinh phí ngân sách không có mục chi cho lực lượng này, địa phương chỉ chi từ việc hoạt động của Đoàn và phối hợp vận động nhân dân đóng góp hỗ trợ tiền ăn cho thanh niên khi tham gia các hoạt động tình nguyện.

Thanh niên được đào tạo các lớp nghề dài hạn còn ít, số thanh niên tham gia các lớp tập huấn, học nghề ngắn hạn sau khi trở về địa phương cũng chưa thể tiếp tục phát triển ngành nghề được học, một số phải tiếp tục theo học các lớp dài hạn mới phát huy tay nghề.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Nhà nước cần có chế độ chính sách cho các đối tượng thanh niên tình nguyện hiện không có như:

Các đội hình thanh niên tình nguyện dài hạn như: đội TNXK tham gia giữ gìn ATGT, thanh niên xung kích giữ gìn vệ sinh môi trường, đội thanh niên tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, cần hỗ trợ chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khi tham gia tình nguyện nếu gặp tai nạn, bị chết.

- Cần hỗ trợ cơ sở vật chất như dụng cụ lao động, trang phục khi tham gia hoạt động, kinh phí cho các đội hình tình nguyện, các chế độ ưu tiên cho thanh niên tình nguyện trong việc làm, việc học.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với Thanh niên tình nguyện giai đoạn 2009 - 2011; Ban thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre báo cáo các cấp lãnh đạo theo dõi chỉ đạo.

* Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- HĐND tỉnh;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- TT Tỉnh đoàn;
- Các Ban Tỉnh đoàn;
- Lưu BTC, VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Văn Đảm

